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ผูม้าประชมุ    
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
5 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
6 นายศุภัฒชัย  กองน้ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ศุภัฒชัย  กองน้ า  
7 นายสุบรรณ์  ขุนวัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สุบรรณ์  ขุนวัด  
8 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
9 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  

10 นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 - ลา 
11 นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว เลขานุการสภาฯ ปาริมา  ดอกแก้ว  

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายเลิศพิสิฐ  ผุยพา เลขานุการนายก อบต.โนนพะยอม เลิศพิสิฐ  ผุยพา  
5 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองคลัง ชยานนท์  อุปฮาต  
6 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
7 นางร าไพ  แผลงศาสตรา ครู ร.ร.โนนพะยอมฯ ร าไพ  แผลงศาสตรา  
8 นายธัชพล  อิงคประเสริฐ ผอ.รพ.สต.โนนพะยอม ธัชพล  อิงคประเสริฐ  
9 นายสุรวิทย์  เย็นเหลือ ผอ.ร.ร.ร่มเย็นประชาสรรค์ สุรวิทย์  เย็นเหลือ  

10 นางสาวดวงเดือน  ค าบุญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ดวงเดือน  ค าบุญ  
11 นายสมจิตร  ใยปางแก้ว ครู ร.ร.ประชารัฐพัฒนาการ สมจิตร  ใยปางแก้ว  
12 นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุวรัตน์  ชอบค้า  
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นางสาวปาริมา ดอกแก้ว -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภาฯ) สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)      
พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ต้องมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็น
องค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม    
เข้าประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิดประชุม ดิฉันเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จุดธุป เทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 
  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบ วาระท่ี 1  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม -ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) 

-ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบ วาระท่ี 2 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 

2566 เมื่อที่ 13  กุมภาพันธ์  2566 ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจดู
รายละเอียด ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่และ
ทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดท่ี 
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ประชมุสภาฯ -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน       
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม        
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-รับรอง        จ านวน  8  เสียง 

  -ไม่รับรอง     จ านวน    -   เสียง 
 -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง 

(ประธานงดออกเสียง) 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ระเบียบ วาระท่ี 3  
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  ในที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมพร  กองกะมุด -เรียนทา่นประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ 
(นายก อบต.) แจ้งการขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยอ่ึง ที่ทางผอ.โรงเรียนร่มเย็น

ประชาสรรค์ได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ขอใช้พ้ืนที่
เพ่ือสาธารณประโยชน์ ซึ่งตอนนี้ทางหลวงชนบทแจ้ งความประสงค์        
จะขออนุญาตเข้า ใช้ประโยชน์ ใน พ้ืนที่  เ พ่ือเป็นส านักงานในการ
ประสานงานของทางหลวงชนบท ในการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีในการติดต่อประสานงาน  

 
นายสุรวิทย์  เย็นเหลือ -กระผมขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการขอใช้พ้ืนที่ ร.ร.บ้านห้วยอึ่ง  
(ผอ.ร.ร.ร่มเย็นประชาสรรค์) ในฐานะที่กระผมเคยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ร.ร.บ้านห้วยอ่ึง หากทางหลวง

ชนบทมีความประสงค์จะใช้ พ้ืนที่ เ พ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ กระผมก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพ่ือจะได้พัฒนา
พ้ืนที่ต าบลโนนพะยอมของเรา 

นายสมพร  กองกะมุด  -แจ้งการรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการ
(นายก อบต.)   ป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2566 จาก ส านักงาน ป.ป.ส.   
    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ส าหรับในปี 2566 นี้ ส านักงาน  

ป.ป .ส .  ได้ จั ด พิธี มอบโล่ฯ  ผ่ านระบ บการถ่ ายทอดสดออนไลน์             
(ไลฟ์สตรีมมิ่ง) จากท าเนียบรับบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ                  
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และในส่วนภูมิภาคจัดพิธีมอบโล่ฯ โดยมีนายไกรษร  กองฉลาด           
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ส านักงาน ปปส.ภาค 4 
จังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมได้รับใบ       
ประกาสเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมผลักดัน
ให้สามารถด าเนินโครงการชุมชนยั่งยืน ให้มีผลงานเป็นที่ประจักรจนได้รับ
แห่งผลของรางวัลต่างๆ 
-ต่อไปขอแจ้งเรื่องบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อ ในพ้ืนที่ 25 ไร่ ที่เป็นที่ทิ้ง
ขยะของชุมชนที่ใช้ร่วมกันมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาได้ท า
การฝังกลบเต็มไปแล้ว 1 ชั้น และตอนนี้ชั้นที่ 2 สูงขึ้นมาแล้วกว่า 2 เมตร 
ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่งตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม จึงต้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้น อาจจะต้องด าเนินปิดบ่อขยะแห่งนี้ และแจ้งไป
ยังเทศบาลทั้ง 2 แห่งที่ใช้พ้ืนที่นี้ในการทิ้งขยะ ภายใน 6 เดือน เพ่ือจะได้
ด าเนินการหาที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ท า MOU ร่วมกันต่อ 
อย่างไรก็คงจะต้องประชุมร่วมกับทางเทศบาลทั้ง 2 แห่งเพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันต่อไป ซึ่งหากปิดบ่อขยะแล้วจะต้องคืนพ้ืนที่ให้กับป่าชุมชนของบ้าน
ห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ต่อไป 
-ขอแจ้งเรื่องเวลาราชการ และเวลาในการปฏิบัติราชการ คือ เวลา 08.30 
– 16.30 น. ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเป็นปัญหาของของปฏิบัติงานก็ท าให้
ตอนนี้ได้ทดลองในการใช้เครื่องแสกนใบหน้า และแสกนลายนิ้วมือในการ
ลงเวลาปฏิบัติราชการ พร้อมการลงลายมือชื่อทั้งเวลามาท างานและเลิก
งาน เพ่ือเป็นการปฏิบัติที่ เท่าเทียมกันเป็นแนวทางเดียวกันในองค์กร      
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนพะยอมครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอพิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.1 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(ประธานสภาฯ)    (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  

 

-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 
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นายสมพร  กองกะมุด -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(นายก อบต.)    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม เพ่ือเป็นกรอบในก ารจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายยจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยาย พ.ศ.2564 รวมทั้ง
ด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ในห้วงการใช้งบประมาณจ่ายประจ าปี หรือและงบประมาณจาก      
เงินสะสม ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททาง
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ วางไว้จึ งจ า เป็นต้องมีการเ พ่ิมเติมและ
เปลี่ ยนแปลงโครงการที่ ไม่ปรากฏอยู่ ในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่ น         
(พ.ศ.2566–2570)ที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยน
ปีงบประมาณที่จะด าเนินงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สาระส าคัญ
เปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียด          
ของโครงการที่จะท าในแต่ละปีโดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม      
และงบประมาณจากเงินสะสมฯ ส าหรับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กระผมขอให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงครับ 

 
นายหลวด   โนนพะยอม  -ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
(ประธานสภาฯ)   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ผมขอให้ท่านปลัดฯ    

เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
 

นายพิเชษฐศักดื สุระประจิต -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(รองปลัด อบต.)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึ งฉบับที่  3          
พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

ข้อ ๒๒/๑ เ พ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่ วนต าบลให้ส่ ง ร่ า งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว 
และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง  สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่ เกี่ยวของ      
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้และ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน 

เนื่องจากประชาชนมีความต้องการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนซึ่ง
ปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และความต้องการดังกล่าวยังไม่ ได้บรรจุ ไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2566-257) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ครอบคลุมใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและได้รวบรวมปัญหาที่จะให้
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เสนอร่างแผนฯ มาแล้ว 
ต่อไปกข็อเชิญเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
 

นางสาวยุวรัตน์ ชอบค้า  -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ดิฉัน นางสาวยุวรัตน์ ชอบค้า ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน       

ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่ทางผู้น าชุมชนและทางสมาชิกสภาฯ
ที่ผ่ านประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  ได้ เสนอเข้ามาเ พ่ือเ พ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้ 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

                        เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2566  
 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 

(ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ า)  
1. โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนายสมหมาย สถิตวัฒน์ – นายฉลาด อุนาพันธ์   
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ 
-วางท่อ คสล.ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 73 เมตร 
งบประมาณ  73, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

2. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หลังคลองอีสานเขียว   
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่ 
-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
งบประมาณ  311, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

3. โครงการถนนถมดินลูกรัง ต่อเนื่องสามแยกถึงคลองอีสานเขียว  
หมู่ที่ 2  บ้านห้วยไร่ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
งบประมาณ  929, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

4. โครงการถนนถมดินลูกรัง ข้างบ้านนางแป้ง  สุวรรณ  
ถึงท่ีนานางสุบรรณ  ศรีวงษ์  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่ 
-ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร 
งบประมาณ  232, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

5. โครงการถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกจากสามแยก 
นานายสมศักดิ์  จันทร์แดง ถึงคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่ 
-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  1,400 เมตร 
งบประมาณ 232, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกุดแร่  
หมู่ 3  บ้านห้วยค้อ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  960, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างโรงเรียน 
ถึงนานายวิชาญ  พิมพ์ดี  หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ 
-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  720, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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8. โครงการก่อสร้างลูกระนาดถนน ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3  บ้านห้วยค้อ 
-จ านวน  11 จุด  งบประมาณ  100, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 
 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้าน 
นางก้อ ถึงนานายสนั่น โสภาจันทร์ หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  960, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้าน 
นายอิศเรศ  ดลประสิทธิ์  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อ 
-ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  20, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

11. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร หมู่ 8 บ้านโนนพะยอม 
-โดยการลงดินถม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร  
สูงโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร จ านวน 4,500 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ 
งบประมาณ  323, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

12. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเททับถนนคอนกรีต เส้นหน้าบ้าน 
นางประยูร  พิลาบุตร –แยกนานางนี หมู่ 8 บ้านโนนพะยอม 
-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  300 เมตร หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ  1,050, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณ  1,050, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

13. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
เส้นหน้าวัดเจริญวารี ถึงหน้าบ้าน 
นายธวัชชัย  ศิริวัฒน์ หมู่ 8 บ้านโนนพะยอม 
-วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 190 เมตร 
งบประมาณ  192, 600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

14. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเททับถนนคอนกรีตหลังวัดปทุมวัน 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเบ็ญ 
-โครงการขยายเขตถนน คสล.  
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15  พร้อมเสริมผิวจราจรโดย
การเททับถนนคอนกรีตเดิม  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  228.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร งบประมาณ  320, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 
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15. โครงการขยายขนาดท่อส่งประปา จาก บ้านนางส ารอง-บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  บ้านหนองเบ็ญ  
-ขยายขนาดท่อจาก 4 หุน เป็น 1 นิ้ว 
งบประมาณ  200, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

16. โครงกาเสริมผิวถนนคอนกรีตเททับถนนคอนกรีต 
(จากบ้านนางส ารอง –บ้านห้วยอึ่ง) หมู่ที่ 9 บ้านหนองเบ็ญ 
-เสริมผิวจราจรโดยการเททับถนนคอนกรีต 
ชว่งที ่1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชว่งที ่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ  4,041, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

17. โครงการซ่อมแซมผิวถนนจราจรคอนกรีตทับคอนกรีต  
หน้าบ้านนางทองสุข – เส้นรอบวัดปทุมวัน หมู่ 9 บ้านหนองเบ็ญ 
-เสริมผิวจราจรโดยการเททับถนนคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ  300, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

18. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายรุ่งสนาม 
 ถึงบ้านนางทองหงวย  สงคามสี หมู่ที่ 10 บ้านโนนพะยอม 
-โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 150 เมตร 
งบประมาณ  186, 700 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

19. โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ า 
บ้านนางค าผอง  โพธิยา ถึงบ้านนายวิเชียร บัวเย็น 
 หมู่ที่ 10 บ้านโนนพะยอม 
-ซ่อมแซมร่องระบายน้ า  ยาว 500 เมตร 
งบประมาณ  500, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน: แนวทางที่ 2 
(ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ) 
1. โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หน้าโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ  
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่ 
-ติดตั้งชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ระยะทาง 870 เมตร 
งบประมาณ  500, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

2. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์หลังวัดธงไชย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่ 
-ติดตั้งชุดโคมไฟโซล่าเซลล์  
จุดที่ 1 แยกวัดระยะทาง 160 เมตร 
จุดที่ 2 ระยะทาง 140 เมตร 
งบประมาณ  500, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากหมู่บ้าน –ดอนเจ้าคุณปู่ 
หมู่ที่ 9  บ้านหนองเบ็ญ 
-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างระยะทางยาว   200  เมตร 
งบประมาณ  200, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  เส้นป่าช้า  
หมู่ที่ 8 บ้านโนนพะยอม 
-ระยะทาง  700 เมตร 
งบประมาณ  300, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
เส้นบ้านนางก้อ  ถึงบ้านนายสนั่น  โสภาจันทร์  
หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ 
-ระยะทาง  450  เมตร 
งบประมาณ  200, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เส้นข้างวัดถึงฝายน้ าล้นห้วยกุดแร่ 
-ระยะทาง  700 เมตร 
งบประมาณ  300, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เส้นข้างโรงเรียน 2 ฝั่ง (ทิศใต้ กับ ทิศเหนือ)  
หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ 
-ระยะทาง 900 เมตร 
งบประมาณ  400, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ :  งานศาสนา 
 วฒันธรรมท้องถิ่น  (แนวทางที ่2 ส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่) 
1. งานรัฐพิธี  
-โครงการ /กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
งบประมาณ  100, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 
 
 

แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอืน่ 
(แนวทางที ่3 ป้องกนัและส่งเสรมิอนามยัของประชาชน) 
1. โครงการส่งเสริมเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบต าบลโนนพะยอม 
-ประชาชนในพื้นต าบล โนนพะยอม 
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 25670  
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2. โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
-ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ 1-10 ต าบลโนนพะยอม 
งบประมาณ  30, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบประมาณ  30, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
งบประมาณ  30, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
งบประมาณ  30, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
งบประมาณ  30, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 25670 

 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  :  งานส่งเสรมิและสนบัสนนุความ
เขม้แขง็ชุมชน (แนวทางที ่4  การพฒันาและสง่เสรมิด้านสวสัดิการของ
ชมุชน) 
1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาศัย และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
-ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ต าบลโนนพะยอม  หมู่ 1-10 
งบประมาณ  80, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบประมาณ  80, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
งบประมาณ  80, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
งบประมาณ  80, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
งบประมาณ  80, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
 
2. หนึ่งต าบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา      
ต าบลโนนพะยอม 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน ขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาค
ประชาชน บูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) 
เกิดเป็นรูปธรรม 
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
งบประมาณ  50, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 25670  
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป :  งานบรหิารทัว่ไป  
(แนวทางที ่3  การเพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการ) 
1. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบสถานที่ อบต.โนนพะยอม 
-งานก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสถานที่ อบต.โนนพะยอม โดยใช้เสาปูน
ส าเร็จรูป ขนาด 4” x4” พร้อมขึงลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ 14 
จ านวน 5 เส้น รวมระยะความยาว 852 เมตร และงานติดตั้งป้าย
โครงการก่อนด าเนินงานและหลังด าเนินงาน 
งบประมาณ  345, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 

2. โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้งใหม่ 
-ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลโนนพะยอม หมู่ 1-10 
งบประมาณ  250, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2566 

      รายการตามแผนเดิม 
1.อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอชนบท เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบล 
โนนพะยอมและอ าเภอชนบท เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก 
งบประมาณ  20,000 บาท 
รายการทีข่อทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่ 
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอชนบท เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลโนนพะยอมและอ าเภอชนบท เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีบุญเรือง  งบประมาณ  20,000 บาท 

                        
 

          บญัชคีรภุัณฑ ์
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง           
ครัง้ที ่1/2566 
รายการที่เพ่ิมเติม 
แผนงานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑส์ านักงาน  
-เพ่ือจัดหาโต๊ะพับเอนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส   
งบประมาณ  60, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบประมาณ  60, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณ  60, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
งบประมาณ  60, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
งบประมาณ  60, 000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

แบบ ผ. 

๐๒ 
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นายหลวด โนนพะยอม  -ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 
(ประธานสภาฯ)  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566 -2570เ พ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งรายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงได้แจกเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ให้กับทุกท่านได้พิจารณาแล้ว
นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

 
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
เห็นชอบ    จ านวน  8  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด โนนพะยอม  4.2  ญัตติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์และ           
(ประธานสภาฯ)   ขอถอนสภาพที่ดิน “โคกหลวงกะอุยสาธารณประโยชน์” 
    -ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ 
    ขอเชิญครับ 
 
นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(นายก อบต.)   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุญาตใช้ประโยชน์และขอ 

ถอนสภาพที่ดิน “โคกหลวงกะอุยสาธารณประโยชน์”  
การขอใช้ที่ดินและการขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์อัน

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพ่ือให้ทบวง
การเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2547 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีทบวงการเมืองใดมีความประสงค์จะใช้
ที่ดินของรัฐว่าทบวงการเมืองนั้นจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์นั้นเสียก่อน ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 และให้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2541 จึงจะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
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นั้ น ไ ด้  ทั้ ง นี้ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ข อ อนุ ญ า ต ใ ช้ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์    ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2543 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีความประสงค์ขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(นสล.) เลขที่ 25876 แปลง “โคกหลวงกะอุยสาธารณประโยชน์”
พลลเมืองใช้ร่วมกัน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยไร่ หมู่ 1 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา      
เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม และได้ท าการรังวัดแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564    
โดยจะต้องจัดท าค าขออนุญาตตามความใน มาตรา 9  แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (ท.ด.64) ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 
นายหลวด โนนพะยอม -ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) เกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบอนุญาตใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพ

ที่ดิน “โคกหลวงกะอุยสาธารณประโยชน์” มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
ซักถาม หรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
อนุญาต ใช้ป ระ โ ยชน์ และขอถอนสภาพที่ ดิ น  “โคกหลว งกะ อุย
สาธารณประโยชน์”  

 
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติพิจารณาเห็นชอบอนุญาตใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดิน     

“โคกหลวงกะอุยสาธารณประโยชน์” ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
เห็นชอบ   จ านวน  8  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด โนนพะยอม 4.3 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ต าบลโนนพะยอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร     

พ.ศ.2566 
 
นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(นายก อบต.) ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ.2566   
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ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร โดยได้จัดส่งตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
และแบบแปลนบ่อดักไขมันส าหรับครัวเรือนและสถานประกอบการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการน้ าเสีย 
รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและจัดท าตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัดน้ าเสียในอาคารมีความ
เหมาะสมกับสถานณการณ์ในปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ      
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 เรียบร้อย
แล้ว ตามท่ีได้ส่งร่างดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา 

 
นายหลวด โนนพะยอม -ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) เ กี่ ย ว กั บ ร่ า ง ข้ อบั ญญั ติ อ ง ค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นต า บล โ นนพะยอม              

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมเห็นเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม         
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 

   
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล         

โนนพะยอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 
ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
เห็นชอบ    จ านวน  8  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด โนนพะยอม 4.4 ญัตติเพือ่พิจารณาอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่ โครงการกอ่สร้างห้องน้ าภายนอก

อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.) พ.ศ. 2566  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน        
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   
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โครงการก่อสร้างห้องน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม งบประมาณ 
260,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 

โครงการก่อสร้างห้องน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
พร้อมป้ายโครงการ ก่อน-หลัง ด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย ประมาณการ
ตามแบบ ปร.4 ปร.5  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม          

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566    
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 

โอนลด 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าก่อสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารบรร
เท่าสาธารรภัย อบต.โนนพะยอม 
งบประมาณตั้งไว้   300,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
คงเหลือหลังโอนลด  40,000 บาท 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างห้องน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม งบประมาณ 260,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 260,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน    260,000  บาท  
(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายนอก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม งบประมาณ 260 ,000 บาท        
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาอนุมัติ 
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นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 
 

นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายนอกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม งบประมาณ 
260,000 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.5 ญตัตเิพื่อพจิารณาอนุมตัโิอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2566 เพือ่ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.

หมูท่ี ่1 สายหน้าบา้นนายสวสัดิ ์เย็นเหลือ – บา้นนายอว่งทิพย ์ นครแกว้  
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นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)   พ.ศ. 2566  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายหน้าบ้านนายสวัสดิ์  เย็นเหลือ –       
นายอ่วงทิพย์  นครแก้ว  งบประมาณ 166,000 บาท  
รายละเอียด ดังนี้ 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายหน้าบ้านนายสวัสดิ์ เย็นเหลือ 
– นายอ่วงทิพย์  นครแก้ว โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง           
0.30 เมตร จ านวน 171 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จ านวน 38 บ่อ       
พร้อมถมกลับ ปรับเกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 171 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อ และบ่อพัก 
190 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ ก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566      
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด (ก่องช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม โดยปรับปรุงห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
งบประมาณตั้งไว้   200,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  200,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  166,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
คงเหลือหลังโอนลด  34,000 บาท 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ วางท่อระบายน้ า คสล.สาย
หน้าบ้านนายสวัสดิ์ เย็นเหลือ –นายอ่วงทิพย์  นครแก้ว  งบประมาณ 
166,000 บาท 
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งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 166,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน  166,000  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
สายหน้าบ้านนายสวัสดิ์ เย็นเหลือ – นายอ่วงทิพย์  นครแก้ว  งบประมาณ 
166,000 บาท ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณา
อนุมัต ิ

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 
 

นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายหน้าบ้าน
นายสวัสดิ์ เย็นเหลือ - นายอ่วงทิพย์ นครแก้ว งบประมาณ 166,000 
บาท   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.สายหน้าบ้านนายสวัสดิ์ เย็นเหลือ –นายอ่วงทิพย์  นครแก้ว  
งบประมาณ 166,000 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
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มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.6 ญัตติเพือ่พิจารณาอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานท าฝ้าเพดาน หอประชุม

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)   พ.ศ. 2566  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
งานท าฝ้าเพดานหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.โนนพะยอม ก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ ก่อนด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 57,000 บาท 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด (ส านักปลัด) 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งบลงทุน 
-หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าก่อสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารบรร

เท่าสาธารณภัย อบต.โนนพะยอม งบประมาณตั้งไว้   300,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน 
 
โอนลด (ก่องช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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-ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม โดยปรับปรุงห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
งบประมาณตั้งไว้   200,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  200,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานท าฝ้าเพดาน หอประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
งบประมาณ 57,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 57,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน  57,000  บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานท าฝ้า
เพดานหอประชุ มอาคาร  1669 งบประมาณ  57 ,000 บาท             
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาอนุมัติ 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 
 

นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  
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การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานท าฝ้าเพดานหอประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม งบประมาณ 57,000 บาท  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 

มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานท าฝ้าเพดาน
หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม งบประมาณ 57,000 
บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  4.7 ญตัตเิพื่อพจิารณาอนุมตัโิอนเพิม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจา่ยเปน็คา่จดัซื้อตูเ้หลก็บานเลื่อนกระจก 

จ านวน 2 หลัง 
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)   พ.ศ.  2566 ส านั กปลัด  องค์การบริหารส่ วนต าบลโนนพะยอม             

ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  จ านวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายไว้ไม่พียงพอ 
จึงขอโอนเพ่ิมงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้ เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง งบประมาณ 
11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น 
-ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน 
-บานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล๊อค 
-รางเลื่อนเปิเ-ปิด สะดวก เบาแรง ลื่นไม่สะดุด 
-ส าหรับเก็บเอกสาร สมุด หนังสือ และของต่างๆ 
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-ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) ใน้อยกว่า 90 x 45 x 75 ซม. โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือ

โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ดังนี้ 

โอนลด (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบบุคลากร 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 -ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้   168,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  42,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

 

โอนเพิ่ม (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าครุภัณฑ์ 
-ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน

เลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง 
งบประมาณตั้งไว้    9,000   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้    2,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน  11,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อตู้
เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง งบประมาณ 11,000 บาท       
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาอนุมัติ 
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นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 

 
นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 
หลัง งบประมาณ 11,000 บาท  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลือ่นกระจก จ านวน 2 หลัง งบประมาณ 11,000 บาท คะแนนเสียง 
ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.8 ญตัตเิพื่อพจิารณาอนุมตัโิอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2566 เพือ่ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่เพื่อจดัซื้อโต๊ะพบัอเนกประสงค ์

ไฟเบอรก์ลาส จ านวน  10 ตวั   
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นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)   พ.ศ. 2566  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภัณฑ์  ค รุ ภัณฑ์ส านั ก งาน   เ พ่ื อจั ดซื้ อ โ ต๊ ะ พับอ เนกประสงค์                
ไฟเบอร์กลาส จ านวน  10 ตัว งบประมาณ 30,000 บาท รายละเอียด 
ดังนี้ 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-หน้าโต๊ะผลิตจากพลาสติกมีคุณภาพ 
-สามารถพับขาเก็บได ้
-โต๊ะมีน้ าหนักเบา ขนย้ายสะดวก 
-ขนาด 180 x 75 x 74 ซม. 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบบุคลากร 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 -ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้   168,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  42,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
โอนลด (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 -ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
งบประมาณตั้งไว้   20,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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 -ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ไฟเบอร์กลาส 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 30,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
โต๊ะพับอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส จ านวน  10 ตัว งบประมาณ 30,000 
บาท ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาอนุมัติ 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 

 
นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส 
จ านวน  10 ตัว งบประมาณ 30,000 บาท ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ     
ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
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มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส จ านวน  10 ตัว งบประมาณ 30,000 บาท  

  คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.9 ญัตติเพือ่พิจารณาอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องแสกนใบหน้า       

ลงเวลา 
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)   พ.ศ. 2566 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องแสกนใบหน้าลงเวลา 
งบประมาณ 18,500 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

    -เครื่อง แสกนใบหน้าลงเวลา iface 10  
    -เครื่องส ารองไฟฟ้า 800VA 
    -เดินสายสัญญาณ ไปที่ router 
    -แสกนได้ 2 ระบบ /ใบหน้าและแสกนนิ้ว 
    -ติดตั้ง พร้อม Setup ระบบและสอนหการใช้งาน 

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารงานคลัง  
-งบบุคลากร 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 -ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณตั้งไว้   179,400  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 179,400   บาท  
โอนลดครั้งนี้  18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารงานคลัง  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 -ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องแสกนใบหน้าลงเวลา 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 18,500  บาท  

  รวมเป็นเงิน  18,500  บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องแสกนใบหน้าลงเวลา งบประมาณ 18,500 บาท ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาอนุมัติ 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 

 
นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เ พ่ือจัดซื้อเครื่องแสกนใบหน้าลงเวลา 
งบประมาณ 18,500 บาท ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  
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ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
แสกนใบหน้าลงเวลา งบประมาณ 18,500 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.10 ญตัตเิพื่อพจิารณาอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่เพื่อจดัซือ้เครื่องสบู

น้ าแบบหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 3 แรง จ านวน 1 เครื่อง  
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)   พ.ศ. 2566  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2566 แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (หน้าแปลน)  
งบประมาณ 15,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 3 แรง 220 โวล์ 
50 เฮิร์ต สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 

    -เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
    -ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลิเมตร) 
    -สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
    -สูบน้ าสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ ประมาณ 30 ฟุต 

-อปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้ 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด (ส านักปลัด) 
-แผนงานการพาณิชย์ 
-งานกิจการประปา  
-งบด าเนินงาน 
-หมวดค่าใช้สอย 
 -ประเภท ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง  
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งบประมาณตั้งไว้   150,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 110,275   บาท  
โอนลดครั้งนี้  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานการเกษตร 
-งานส่งเสริมการเกษตร  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 -ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (หน้าแปลน) 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 15,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน  15,000  บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง (หน้าแปลน)  งบประมาณ 15,000 บาทให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาอนุมัติ 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 

 
นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง           
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(หน้าแปลน)  งบประมาณ 15,000 บาทขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ        ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 

มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่เพื่อจัดซือ้เครือ่งสบู
น้ าแบบหอยโข่ง (หน้าแปลน)  งบประมาณ 15,000 บาท 

  คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ซึ่งการซักถามจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้

ตอบข้อซักถามพร้อมกันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
นายสมพร  กองกะมุด -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่าน กระผมของเสนอเรื่องเร่งด่วน 
(นายก อบต) ในการการประชุม พิจารณาขอมติโอนถนนเส้นทางแยกทางหลวงชนบท 

หมายเลข 229 บ้านห้วยค้อ ให้กรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบและก ากับดูแล เนื่องจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอมมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาถนนเส้น
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม   
ที่จะก ากับดูแลและบ ารุงรักษาให้เป็นถนนที่ดีและมีความปลอดภัยต่อการ
สัญจร ไป –มา ของประชาชนนั้นได้ 

 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นถนนที่อยู่ในสภาพที่ดีและมีความปลอดภัยต่อ

การสัญจร ไป-มา ของประชาชน จึงขอโอนถนนเส้นทางแยกทางหลวง
ชนบท หมายเลข 229 บ้านห้วยค้อ ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร มีผิว
จราจรกว้าง 4.00-6.00 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร 
ประกอบด้วยผิวจราจรคอนกรีต ระยะทาง 1.050 เมตร ผิวจราจรลาดยาง 
ระยะทาง 0.600 เมตร และผิวทางลูกรังระยะทาง 3.050 เมตร รวม
ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบและก ากับดูแลต่อไป 
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นายหลวด  โนนพะยอม -ตามท่ีท่านนายก อบต.โนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการโอนถนน 
(ประธานสภาฯ) เส้นทางแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 229 บ้านห้วยค้อ ให้กรมทาง

หลวงชนบทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและก ากับดูแลให้ สมาชิกสภาฯ      
ทุกท่านและผู้น าชุมชนต าบลโนนพะยอม ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ 
ได้รับทราบรายละเอียดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อ
สงสัยที่จะซักถามเรื่องดังกล่าวหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม      
โดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ -ลงมติเห็นชอบ โอนถนนเส้นทางแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 229 

บ้านห้วยค้อ ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและก ากับ
ดูแล คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายสมพร  กองกะมุด -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่าน กระผมของเสนอเรื่องเร่งด่วน 
(นายก อบต) ในการการประชุม พิจารณาขอมติโอนถนนสายทางแยกทางหลวง 

หมายเลข 2199  บ้านห้วยไร่  ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบและก ากับดูแล เนื่องจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอมมีไม่เพียงพอและบุคลากรที่จ ากัดต่อการบริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาถนนเส้นดังกล่าว ซึ่งถือว่าเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอมที่จะก ากับดูแลและบ ารุงรักษาให้เป็นถนนที่ดีและมีความ
ปลอดภัยต่อการสัญจร ไป –มา ของประชาชนนั้นได้ 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นถนนที่อยู่ในสภาพที่ดีและมีความปลอดภัยต่อ
การสัญจร ไป-มา ของประชาชน จึงขอโอนถนนเส้นทางแยกทางหลวง
ชนบท หมายเลข 2199 บ้านห้วยไร่ ระยะทาง 5.00-6.00 กิโลเมตร     
มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร ประกอบด้วยผิวจราจรคอนกรีต 
ระยะทาง 0.400 เมตร ผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง 2.300 เมตร และ
ผิวทางลูกรังระยะทาง 2.400 เมตร รวมระยะทาง 5.100 กิโลเมตร      
ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและก ากับดูแลต่อไป 

 
นายหลวด  โนนพะยอม -ตามท่ีท่านนายก อบต.โนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการโอนถนน 
(ประธานสภาฯ) เส้นทางแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 2199 บ้านห้วยไร่ ให้กรมทาง

หลวงชนบทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและก ากับดูแลให้ สมาชิกสภาฯ      
ทุกท่านและผู้น าชุมชนต าบลโนนพะยอม ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ 
ได้รับทราบรายละเอียดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น 
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 มีท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามเรื่องดังกล่าวหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม โดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ -ลงมติเห็นชอบ โอนถนนเส้นทางแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 2199 

บ้านห้วยไร่  ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและก ากับ
ดูแล คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายอุทร  ที่รัก   -เรียนท่านนายก อบต. ขออนุญาตติดตามโครงการของหมู่ที่ 2 ดังนี้ 
 (ส.อบต.หมู่ 2)   (1) ถนนลูกรังเส้นข้ามทุ่ง   

(2) ขอแจ้งเรื่องถนนช ารุดเส้นหน้าโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ           
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมได้แก้ไขในช่วงฤดูฝน เพราะ
นักเรียนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจร หวั่นเกิดอุบัติเหตุ      
(3) แจ้งเรื่องท่อระบายน้ าแตกเส้นบ้านนางล าไย โสภา 
 

นายวิทยา  เย็นเหลือ  -เรียนท่านนายก อบต. กระผมนายวิทยา  เย็นเหลือ ขออนุญาตแสดง
ผอ.ร.ร.ร่มเย็นประชาสรรค์ ความคิดห็นในฐานะที่ผมก็เป็นผู้ร่วมรับรู้เกี่ยวกับบ่อขยะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3  

บ้านห้วยค้อ ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอดยิ่งขยะมีมากขึ้น ขอเสนอความ
คิดเห็นหากมีการปิดบ่อขยะหมู่ที่ 3 แล้วอยากเสนอให้ทุกหมู่บ้านมีบ่อขยะ
ประจ าแต่ละหมู่บ้านครับ 
-อีกเรื่องทีอ่ยากเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
(1) ด้านการศึกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมมีแผนในการ
ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เน้นหนักในเรื่องเด็ก 1-3 ขวบ ซึ่งต้องดูแลใน
ทุกด้านโดยเฉพาะด้านสมองและพัฒนาการ 

    (2) การพัฒนาด้านสื่อ/เครื่องเล่นต่างๆ  
    (3) ที่จอดรถดับเพลิง 
    (4) เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นอยากให้เพิ่มแผนงานด้านการเกษตรให้มากข้ึน 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอเชิญนายก 
(ประธานสภาฯ)   อบต. ตอบข้อซักถามครับ 
 
นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตอบค าถามเริ่มจาก 
(นายก อบต.) เรื่องของบ่อขยะ ที่ท่าน ผอ.ร.ร.ร่มเย็นประชาสรรค์ ขอเรียนว่าแต่ก่อนนี้

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชาคมเพ่ือจัดท าบ่อขยะ
แต่ละหมู่บ้าน และด าเนินการแล้วต่อมาได้มีการร้องเรียนจากประชาช 
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เนื่องจากเกิดปัญหาสภาวะแวดล้อมในชุมชน จึงได้มีการปิดบ่อขยะทุก
หมู่บ้าน และได้ท าการประชาคมเปิดบ่อขยะหมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อ ที่ใช้เป็น
ที่ทิ้งขยะอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้ก็ท า MOU ร่วมกับเทศบาลต าบลชนบท
และเทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ ในการทิ้งขยะร่วมในในพ้ืนที่ดังกล่าว      
หากจะต้องเปิดบ่อขยะแต่ละหมู่บ้านอีกก็ต้องจัดท าประชาคมหมู่บ้าน    
และต้องผ่านทุกหมู่บ้านซึ่งคงเป็นไปได้ยากที่จะท าได้ เพราะก็จะเกิดปัญหา
การร้องเรียนขึ้นมาอีกเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้ทางผู้บริหารและกองช่ าง     
ก าลังพิจารณาแนวทางแก้ไขว่าตามอ านาจหน้าที่แล้วจะสามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้อย่างไร อย่างไรก็ขอขอบคุณท่าน ผอ.ร.ร.ร่มเย็นประชาสรรค์     
ที่ให้ค าแนะน าครับในส่วน เรื่อง การดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ด้านของสื่อต่างๆ ในการพัฒนาเด็กก็จะน าไปพิจารณาครับ เรื่องที่จอด
รถดับเพลิงซึ่งตอนนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมได้ใช้อาคารกู้ชีพ 
1669 ปรับปรุงเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ และกู้ชีพได้ย้ายที่ท าการไป
อยู่ที่ ที่ท าการ อบต.โนนพะยอม (หลังเก่า) ซึ่งตอนนี้ก าลังอยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารกู้ชีพ และได้มีการถมดินไว้แล้วทาง
ด้านหน้าประตูทางเข้า อบต. ส่วนในเรื่องขอแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
การเกษตรนั้น ในแผนฉบับแรกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
นั้นได้มีการบรรจุไว้หลายโครงการครับเกี่ยวกับงานด้านเกษตร ด้านส่งเสริม
อาชีพต่างๆ เพราะพ้ืนที่ต าบลโนนพะยอมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ หากทุกท่านมีความประสงค์จะเพ่ิมเติมโครงการใดก็สามารถเสนอ
โครงการมาได้ครับเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเกษตรของ
ต าบลโนนพะยอม  
 

 -ตอบค าถาม นายอุทร  ที่รัก ส.อบต.หมู่ที่ 2 เรื่องโครงการถนนลูกรังเส้น
ข้ามทุ่ง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ที่จะเข้ามาด าเนินการ จะให้ทางก่องช่างได้ติดตาม ประสานงาน สอบถาม
ความคืบหน้าให้ครับ ส่วนถนนเส้นหน้าโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการที่ช ารุด 
และท่อน้ าประปาที่แตก จะให้กองช่างออกส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือแก้ไข
ครับ 

 
 -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ

ช่วยเป็นหู เป็นตา เพ่ือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
ต าบลโนนพะยอมของเราครับ 
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นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ.2566 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ถูกต้องแล้ว  

 
 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 

 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................  
 
 

 (ลงชื่อ)  
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
 
 

 



 
 


